



รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต มีค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการให้บริการประชาชน</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๔ คน จากเป้าหมาย ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐</p> <p>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการฯ ทุกด้านในระดับมาก</p>	๑๐,๐๐๐	๔,๑๙๐	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลดอนเจดีย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลดอนเจดีย์</p> <p>เพื่อให้เทศบาลสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๖ คน จากเป้าหมาย ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐</p> <p>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการฯ ทุกด้านในระดับมาก</p>	<p>๑๘๐,๐๐๐</p>	<p>๑๒๙,๓๔๐</p>	<p>๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเลย</p>

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่จัด	วัน/เวลา/สถานที่	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๑	นายจตุรงค์ อินทร์พรหม	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	นางภัทรารัตน์ แสงภู	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ซีพีริการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - บส.๕ (ว.๓๔๑๒ ลว.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) และการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด"	สามารถทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - บส.๕ (ว.๓๔๑๒ ลว.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) และการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๔,๙๐๐
๓	นางสาววสนา เณรจาทิ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ซีพีริการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - บส.๕ (ว.๓๔๑๒ ลว.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) และการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนด"	สามารถทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - บส.๕ (ว.๓๔๑๒ ลว.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) และการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๔,๙๐๐
๔	นางสาวประภาภรณ์ โอปิลันพงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ได้รับความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	นางสาวจวีรัตน์ กล่อมสมร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการบันทึกคำของบประมาณเงินอุดหนุน ในระบบ SOLA (กรณีของبودหนุนเฉพาะกิจกับ สด.) และในระบบ BBL (กรณีของงบตรงกับสำนักงบประมาณ) สำหรับ อบจ. เทศบาล และ อบต. ประเด็นการบันทึกคำขอของงบประมาณที่มีผิดพลาด/แนวทางป้องกันแก้ไข การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติของ อปท./สำนัก/กอง ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ"	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกคำของบประมาณเงินอุดหนุน ในระบบ SOLA (กรณีของبودหนุนเฉพาะกิจกับ สด.) และในระบบ BBL (กรณีของงบตรงกับสำนักงบประมาณ) สำหรับ อบจ. เทศบาล และ อบต. และสามารถเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณได้	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร	๔,๙๐๐
๖	นายพลิชชัย ศรีกรณียกิจ	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.	ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	นางอรทัย เอ็มโอษฐ์	นิติกรชำนาญการ	รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งแห่งประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งแห่งประโยชน์	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	นางสาวกชพร ฉิมพาลี	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ	ระบบราชการ และ อปท. ๔.๐	ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และ อปท. ๔.๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	นางกนกพร ปานสมสวย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	จำลองเอกมงคลศักดิ์ แสงปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
๑๑	นายอิทธิพงษ์ โชติช่วงนา	เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน	ระบบราชการ และ อปท. ๔.๐	ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และ อปท. ๔.๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่จัด	วัน/เวลา/สถานที่	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๑๒	นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)	ผู้อำนวยการอบรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment : HPA) ประจำปี ๒๕๖๗	ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment : HPA) ประจำปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๙๓.๑๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี	๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเล็คธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๗๕๐
๑๓	นางสาวสุรีย์รัตน์ นวลแสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)	การใช้งานระบบ Ltax Online	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Ltax Online	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	นางสาวพัชรี บัวเดือน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	การบันทึกบัญชีของ อปท.	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ อปท.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๕	นายนิรุทธิ์ โพธิ์พันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๔ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๖	นางสาวจินตนา เขียวเดชา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	การใช้งานระบบ Ltax Online	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Ltax Online	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๕ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๗	นางสาวพรพรรณ วีระพันธ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	การบันทึกบัญชีของ อปท.	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ อปท.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๔ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	นางสาวณัฐกฤดา วัฒนะการุณย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๙	นายภาณุพันธุ์ ศิริจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน เรื่อง “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”	สำนักฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี)	๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเล็คธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๐	นางจินตนา ศรีนิเวศน์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลาง)	-	-	-	-	-
๒๑	นางสาวอรพรรณ อัญชิตยไมกร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้น)	ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่จัด	วัน/เวลา/สถานที่	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๒๒	นายวรพงษ์ อิมสอาด	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	การอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลคู่มือองค์การบริหารส่วนตำบล	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลคู่มือองค์การบริหารส่วนตำบล	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๓	นางพัชรินทร์ โชติช่วงนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ (จัดทำใบงาน) วันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๔	นางสาวรพีภัทร์ วรรัชช์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	แผนการศึกษาท้องถิ่นและการนำสู่การปฏิบัติ	ได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาท้องถิ่นและการนำสู่การปฏิบัติ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmooc.com	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๕	นางวรรณิณี เปรมทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ระบบ e-Saraban ๒๐๒๑ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ e-Saraban ๒๐๒๑ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmooc.com	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๖	นางวาสนา เนื้อจิ้น	ครูชำนาญการ	หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร	๖,๙๐๐
๒๗	นางวรรณวิสา นาคข้าพันธ์	ครูชำนาญการ	โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น (ครู ข) ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และสามารถนำองค์ความรู้เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปขยายผลโดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน	จังหวัดสุพรรณบุรี	๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก	๕,๑๐๐
๒๘	นางสาวมรกต กั้นพงษ์	ครูชำนาญการ	หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร	๖,๙๐๐

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ลูกจ้างประจำ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่จัด	วัน/เวลา/สถานที่	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๑	นายสมเกียรติ พลายนะหาร	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	-	-	-	-
๒	นายเกษม ศรีนิล	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	-	-	-	-

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พนักงานจ้าง)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่จัด	วัน/เวลา/สถานที่	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๑	นายกิตติวินท์ พวงแยม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ระบบ e-Saraban ๒๐๒๑ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	นายวิจิต สมใจเพ็ง	พนักงานขับรถยนต์	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	นายวิระยุทธ แหม่ช้อย	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	นายโชค ดอกพะยอม	พนักงานดับเพลิง	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	นายกัลยา แก้วศรี	คนสวน	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	นางไมตรี ดอกพะยอม	คนสวน	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	นายชานนท์ ธรรมเนียม	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	นางสาวอลิสสา เกษมสุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ระบบ e-Saraban ๒๐๒๑ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	นายสมปอง ล้อมวงษ์	พนักงานขับรถยนต์	การพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขที่เป็นสาระณะเพื่อให้เกิด ความสุขสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	นางสาววิไลวรรณ รุ่งโรจน์ธีระ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศาสตร์จัดการประสบการณ์การเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด้านทฤษฎีศึกษาศาสตร์จัดการประสบการณ์ บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบออนไลน์ www.localmoo.com	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	นางสาวซันทอง พูลสวัสดิ์	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศาสตร์จัดการประสบการณ์ บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการด้านทฤษฎีศึกษาศาสตร์จัดการประสบการณ์ บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบ้านไทย บูทีค กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ